

กรณีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผู้บังคับหมู่งานปราบปราม สน.ทองหล่อ ถึงแก่ความตายนั้น เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แต่จากการดำเนินคดีนี้มีความล่าช้า ผิดปกติ และมีข้อสงสัยจากสาธารณชนว่าจะมีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด อันเป็นการทำลายความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกระบวนการยุติธรรมของ ประเทศอย่างร้ายแรง

คำชี้แจง

รัฐบาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจ ของประชาชน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานกรรมการ และมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงการนิติศาสตร์และสังคมเป็นกรรมการ พิจารณาใน กระบวนการต่าง ๆ ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด และได้มีการ รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แถลงข่าวต่อ สื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกในประเทศไทย ไม่ว่าในทีใด และไม่ว่ากับใคร จึงได้มีการเร่งรัดให้คดีนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับนายวรยุทธฯ ในคดีที่ยังไม่หมดอายุความภายใน ๓๐ วัน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวน เพิ่มเติม นายวรยุทธ อยู่วิทยา จากพยานหลักฐานใหม่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาในสำนวนคดี และพนักงานสอบสวนเห็นควรดำเนินคดีอาญากับนายวรยุทธฯ ใน ๓ ข้อหาใหม่ คือ ๑. ขับรถชนคนตายโดยประมาท มาตรา ๒๙ กฎหมายอาญา ๒. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (โคเคน) ตามกฎหมายยาเสพติดและ ๓. ข้อหาก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ไม่หยุดรถ และให้ความช่วยเหลือตามสมควร ตามกฎหมายการจราจร ซึ่งพนักงานสอบสวนได้

มีการออกหมายจับและประสานงานกับ INTERPOL เพื่อออก Red Notice หรือ “หมายแดง” เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่ง INTERPOL ได้ออกหมายแดงตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขณะนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังประสานงานกับตำรวจสากลเพื่อนำตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้ว สำหรับการขอให้ DSI พิจารณารับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษนั้น จากหลักเกณฑ์และวิธีการได้มีมติว่า ไม่มีเหตุสมควรเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ

สำหรับ นายธนิต บัวเขียว ทีมทนายความของนายวรยุทธฯ แล้ว คณะกรรมการมรรยาททนายความมีมติให้ นายอรรถ ศรีสลวย เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่า มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน ๓ คณะ เพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นในประเด็นการดำเนินการ ทางวินัยข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี เพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นการเริ่มกระบวนการสอบสวนคดีอาญาใหม่ให้ถูกต้อง การดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ การแก้กฎหมายการมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้มีการเร่งรัดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว

นายกรัฐมนตรีนั่ง จึ่งขอยืนยันว่า มิได้มีเจตนาที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องและเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมของประเทศไทยต่อไป